

ĐOÀN GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm đối tượng, thời gian theo quy định đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về xuất bản, có hướng dẫn, đôn đốc cơ sở in, phát hành thực hiện quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, thu hồi các xuất bản vi phạm...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở các lĩnh vực liên quan. Đồng chí lưu ý đối với nhà văn hóa, khi đã có cơ sở vật chất cần trang bị thiết bị bên trong, bố trí nhân lực vận hành hiệu quả để người dân được tham hưởng, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và mong muốn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai nhà văn hóa kiểu mẫu, xã hội hóa nguồn lực để nhân rộng ra toàn tỉnh. Về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xuất bản. Đối với những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cần rà soát, nghiên cứu lại các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ.

* Sáng cùng ngày, Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khóa XIV do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Tổ trưởng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thái Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô trường lớp được bố trí, sắp xếp lại theo

hướng tinh gọn đầu mối. Từ năm 2011 đến nay, Thái Bình đã đạt các điều kiện, tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tiếp tục được duy trì và nâng cao. Giáo dục phổ thông thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 198 học sinh đạt giải quốc tế và quốc gia các môn văn hóa lớp 12, trong đó có 3 huy chương vàng môn Toán quốc tế.

Về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, hàng năm, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng ngành Giáo dục thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, nhi đồng với nhiều hình thức. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Kết quả, 4 năm qua, đoàn các cấp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao tặng 4.150 suất quà trị giá gần 700 triệu đồng; tu sửa và xây mới 21 ngôi nhà khăn quang đồ, công trình vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn về nâng cao năng lực trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực đối với trẻ em...

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ sở, ngành đã phân tích một số thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thanh niên và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em

đồng thời đưa ra một số kiến nghị: không giảm biên chế cơ học đối với ngành Giáo dục, tinh phụ cấp đối với nhân viên không phải là nhà giáo trong các cơ sở giáo dục; bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện đối với thanh niên khởi nghiệp và tham gia phát triển kinh tế tại địa phương...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thanh niên và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại Thái Bình trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về đổi mới giáo dục và đào tạo, việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở, ngành trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tổ công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cơ sở, ngành trong việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thanh niên và chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

* Chiều ngày 15/9, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khóa XIV do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Tổ trưởng làm việc với UBND huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của huyện Quỳnh Phụ có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 10,3%/năm. Năm 2019, Quỳnh Phụ được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng thưởng

Huân chương Lao động hạng Ba. Các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em được huyện quan tâm, đầu tư, các chính sách pháp luật về các nội dung trên được triển khai thực hiện nghiêm túc. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển khá toàn diện, có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành và lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã giải trình, làm rõ một số nội dung Tổ công tác quan tâm liên quan đến các lĩnh vực UBND phụ trách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Quỳnh Phụ đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các ban, ngành liên quan và lãnh đạo địa phương tiếp tục cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, xã hội. Huy động tổng hợp các nguồn lực, duy trì hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Những ý kiến góp ý, đề nghị của địa phương sẽ được chuyển tới Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi giám sát, Tổ công tác đã khảo sát thực tế tại đền A Sào, xã An Thái.

* Chiều cùng ngày, Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khóa XIV do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Tổ trưởng làm việc với UBND huyện Đông Hưng về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền

thông, tín ngưỡng, tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em.

Huyện Đông Hưng hiện có 108 cơ sở giáo dục và 38 trung tâm giáo dục cộng đồng, trong đó có 104 trường công lập, 3 trường tư thục và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp trong các ngành học, cấp học. Nhiều năm liên tiếp ngành Giáo dục huyện Đông Hưng dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, những năm qua, nhiều di tích trên địa bàn huyện được tu bổ, tôn tạo bảo đảm về mỹ thuật, kiến trúc, yếu tố gốc bằng nguồn vốn nhà nước kết hợp với nguồn xã hội hóa. Hết năm 2019, toàn huyện có 91% gia đình đạt gia đình văn hóa; 92% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 97,7% cơ quan, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa. Phong trào thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Đối với việc thực hiện quyền trẻ em và công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, huyện Đông Hưng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng, tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em của huyện Đông Hưng. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, Tổ công tác sẽ tổng hợp và báo cáo Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

HỘI THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ về vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Đạo đức đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Trong bối cảnh hiện nay, báo chí Việt Nam đã có những bước chuyển mình để phù hợp với thời đại, từ đó đặt ra cho mỗi người làm báo phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, thể hiện đầy đủ khả năng đổi mới, tiếp cận và cập nhật đời sống xã hội.

Đại diện các hội nhà báo, cơ quan báo chí dự hội thảo đã tham luận một số nội dung liên quan đến đạo đức của người làm báo trong thời kỳ công nghệ 4.0 như: Nhà báo và sự trung thực trong khai thác nguồn tin; Báo Đảng địa phương trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; Việc tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; Báo Thái Bình xây dựng đội ngũ người làm báo có đạo đức nghề nghiệp trong sáng...

Tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ với các đại biểu một số nội dung liên quan đến đạo đức người làm báo. Hiện nay, do sức ép cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí và giữa báo chí với mạng xã hội... nên đã nảy sinh nhiều vấn đề. Để có được những thông tin "sạch", an toàn, trước hết nhà báo cần có đạo đức nghề nghiệp trong sáng trong tác nghiệp, không vụ lợi, không chạy theo thị hiếu tầm thường, không vi phạm đích danh truy cập mà bất chấp sự thật... Mặt khác, bản thân nhà báo phải tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết quy trình thu thập và xử lý thông tin, hiểu biết và thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhất là Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, nâng cao trình độ mọi mặt, bản lĩnh chính trị và phong văn hóa đủ để nhận biết, sàng lọc thông tin có ích cho xã hội. Đạo đức là vấn đề cốt lõi, văn hóa của người làm báo, là sự sống còn của người làm báo, bởi báo chí có tác động xã hội rất lớn. Vì vậy, người làm báo phải nêu cao đạo đức nghề nghiệp, cũng là thực hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, bảo đảm thông tin cho nhân dân vừa đáp ứng nhu cầu thời sự cuộc sống vừa phải hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp.

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua tập huấn giúp các HTX nông nghiệp khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế toán, thống kê và báo cáo tài chính, thực hiện tốt chế độ tài chính theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

HUNG HÀ

► Phân đấu chuyển đổi 3.150ha cơ cấu cây trồng trên đất lúa

Để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt, huyện Hưng Hà chủ trương phân đấu tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3.150ha. Bao gồm, chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm 1.660ha, chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm là 1.490ha. Trong đó, năm 2020 diện tích chuyển đổi là 350ha thực hiện tại các xã Chí Hòa, Hồng Lĩnh, Hồng An, Tân Lễ, Cộng Hòa, Duyên Hải, Diệp Nông, mỗi xã từ 1 - 2 vùng, diện tích từ 2 - 30ha. Riêng thị trấn Hưng Nhân chuyển đổi từ 30 - 50ha. Huyện cũng phân đấu giai đoạn 2021 - 2025, diện tích chuyển đổi đạt 2.800ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả là 1.160ha.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Hưng Hà tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của nhà nước, của tỉnh về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng và ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình trong việc thực hiện chuyển đổi cây trồng, đầu tư hệ thống thủy lợi, bảo đảm đúng mục đích của việc chuyển đổi.

► Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

Nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan và bảo đảm an toàn cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn, huyện Hưng Hà triển khai tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông đợt đại trà từ ngày 15 - 30/9/2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của người chăn nuôi. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực tham gia tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt đợt tiêm phòng thành chiến dịch. Tập trung tiêm phòng đợt đại trà từ 10 - 15 ngày và tổ chức tiêm bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

Toàn huyện phân đấu tỷ lệ tiêm phòng 4 bệnh đối cho đàn lợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống đạt 90% trở lên; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019; bệnh cúm gia cầm đối với vùng có nguy cơ cao tỷ lệ từ 80% trở lên.

MAI THỤ

Tập huấn cấp cứu cơ bản cho người cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực KHHGD

Từ ngày 14 - 18/9, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Tổ chức Marie Stopes Việt Nam (MSV) tổ chức 10 lớp tập huấn cấp cứu cơ bản cho người cung cấp dịch vụ thuộc chương trình "Tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2018 - 2020" (chương trình PSS).

Tại các lớp tập huấn, 269 học viên là giám sát viên chương trình PSS, cán bộ cung cấp dịch vụ chương trình PSS thuộc trạm y tế các xã, phường, thị trấn đã được nhóm giảng viên của Tổ chức Marie Stopes Việt Nam chia sẻ các thông tin xử trí cấp cứu cơ bản trong lĩnh vực y khoa; hướng dẫn thực hiện cập nhật xử lý cấp cứu cơ bản; thực hành xử lý cấp cứu cơ bản trên mô hình như: ép tim ngoài lồng ngực; hỗ trợ hô hấp bằng mặt nạ bổ túi; cách đánh giá sự an toàn của môi trường cấp cứu, đánh giá sự phản ứng của người được cấp cứu...

Thông qua các lớp tập huấn giúp cho học viên có thêm kiến thức về cấp cứu cơ bản để có thể xử lý các tình huống cấp cứu xảy ra khi cung cấp dịch vụ KHHGD cho khách hàng.

THU HOÀI

QUY HOẠCH KHU VỰC PHÍA NAM...

(Tiếp theo trang 1)

dạng chung cư; các công trình thương mại, dịch vụ, công trình công cộng; hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại,

kết nối đồng bộ với các dự án và khu dân cư xung quanh, góp phần chỉnh trang, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị phía Nam thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí UBND thành phố Thái Bình, đơn vị tư vấn rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư hiện hữu; về trình tự, thủ tục, hồ sơ kỹ thuật phải thực hiện theo các

luật mới được ban hành. Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thái Bình rà soát, tổng hợp và xin ý kiến của các sở, ngành, sớm hoàn thiện quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

thoát nước, công viên cây xanh; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại đất nghĩa trang, Thành phố Thái Bình rà soát, tổng hợp và xin ý kiến của các sở, ngành, sớm hoàn thiện quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

THÁI THỤY

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe dù, xe trá hình, xe chạy trái luồng tuyến và các hành vi đồ, dìm dìm đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua đó từng bước góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Thụy - Quảng Ninh để cùng giải quyết kiến nghị, phản ánh. Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các cơ quan chức năng đã trả lời, giải đáp các kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp vận tải; đồng thời yêu cầu các

doanh nghiệp vận tải chạy trên địa bàn huyện Thái Thụy chấp hành nghiêm các điều kiện kinh doanh do Sở Giao thông Vận tải đã cấp theo quy định của pháp luật, nếu đơn vị nào vi phạm thì các lực lượng chức năng sẽ xử

lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh